

# คุยกับเจ้าวัด

## สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

อาทิตยนี้เราฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างและเข้าสู่สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา สี่ในพิธีกรรม พระสงฆ์จะใส่อาภรณ์สีเขียวในเทศกาลธรรมดา การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์นเป็นเหตุการณ์ที่เตือนให้เราแต่ละคนระลึกถึงที่เราแต่ละคนรับศีลล้างบาป เช่นเดียวกัน เราได้แต่ละคนได้รับการชำระล้างจากบาปกำเนิดและได้กลายเป็นลูกของพระองค์อย่างเต็มตัว ขอให้เราได้พยายามเป็นลูกที่ดีของพระองค์ สมกับการที่เราได้รับจากความรักจากพระเจ้า

การระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอนกำลังเป็นที่กังวลของหลายๆ คน ขอทุกคนได้ร่วมมือกันในการที่รักษามาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด การระบาดในระลอกใหม่นี้ แม้ว่าขณะนี้อาจจะยังไม่ร้ายแรงเท่ากับรอบที่ผ่านมา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้คนติดเชื้อฯ เป็นจำนวนมากเช่นกัน ขณะที่พอกำลังเขียนต้นฉบับของสารวัดฉบับนี้ ทางผู้รับผิดชอบได้ยกระดับในการเฝ้าระวังเป็นระดับ 4 ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูง ขอให้เราทุกคนเฝ้าระวัง หลีกเลี่ยง กิจกรรมหรือพื้นที่เสี่ยงที่ทำให้เรามีโอกาสจะติดเชื้อฯ

พวกเราผ่านเข้าสู่ปี 2022 อย่างเป็นทางการแล้ว ทุกคนคงมีความคาดหวังที่จะให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในสังคมของเรา โดยให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พ่อก็มีความหวังว่าเราทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ โรงเรียนสามารถเปิดให้เด็กนักเรียนกลับมาเรียนได้ โรงเรียนพระมารดาฯ ของเราคาดว่าอาจจะเปิดในสัปดาห์หน้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วัดสามารถเปิดให้พี่น้องมาสวดภาวนาและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณได้ เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีมากขึ้นฯลฯ ขอพี่น้องร่วมกันสวดภาวนาให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

สัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่ 10-14 ม.ค. 22 จะมีการเข้าเยี่ยมฟื้นฟูจิตใจของพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน จ.นครปฐม ขอคำภาวนาของพี่น้องเพื่อบรรดาคุณพ่อทุกท่านจะได้รับข้อคิดดีๆ จากการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ มีความสนิทสัมพันธ์กับพระมากขึ้นและสามารถทำงานอภิบาลที่วัดได้อย่างดี

ในเดือนมกราคมนี้ ทางวัดพระมารดาฯ จะทำการประชาสัมพันธ์และรับบริจาคเงินจากพี่น้องในการนำไปช่วยเหลือมูลนิธิเซนต์มาร์ติน (Saint Martin Foundation) ชื่อ “บ้านแห่งความหวัง” ช่วยเหลือเด็กๆ ที่ประสบปัญหา ถูกทอดทิ้ง ครอบครัวแตกแยก ด้อยโอกาสต่างๆ พ่อจึงเชิญชวนทุกคนที่มีความปรารถนาอยากทำบุญในโอกาสต้อนรับปีใหม่เพื่อบรรดาเด็กๆ เหล่านี้สามารถร่วมทำบุญกับทางวัดได้ มากน้อยไม่สำคัญนะครับ ขอให้ตั้งใจอยากร่วมกันทำบุญ

**ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน**

**คุณพ่อประจักษ์**